

โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1)

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ

เริ่มแสดง :: 2 พ.ค.59 ถึงวันที่ 31 พ.ค.60

หัวข้อข่าว : โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1)

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มีความจำเป็นต้องดำเนินการรื้อถอนทางเท้า รื้อเหล็ก ป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ และโครงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อปรับพื้นที่สำหรับก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1) โดยจะติดตั้งจอ LED และจัดทำป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจ้างบริษัทแอตพลัสบิวติง จำกัด ก่อสร้าง กำหนดวงงานแล้วเสร็จ 18 งวดงาน เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 - กรกฎาคม 2559 ในขณะนี้ได้ดำเนินการรื้อถอนทางเท้า รื้อรั้วมหาวิทยาลัยบางส่วน และรื้อถอนป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กทั้งฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกประตูมหาวิทยาลัย รวมทั้งป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ แล้ว

วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงพื้นที่ส่วนหน้ามหาวิทยาลัยทักษิณ เนื่องจาก

1. พื้นที่บริเวณส่วนหน้ามหาวิทยาลัยเดิมก่อสร้างโดยไม่ได้มีการรองรับสำหรับการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร เมื่อมีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยจึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดอุบัติเหตุ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนิสิต บุคลากรและประชาชนทั่วไป
2. มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงลักษณะการประชาสัมพันธ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีจอ LED ที่มีขนาดใหญ่ คมชัด และสวยงามมาใช้แทนป้ายประชาสัมพันธ์ที่ทำด้วยโครงเหล็ก ต่อไปบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยก็จะสวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น
3. เนื่องจากป้ายชื่อมหาวิทยาลัยทักษิณ แบบเดิมออกแบบเป็นลักษณะของตัวอักษรโปร่ง ถ้าไม่สังเกตจะอ่านยากมาก ดังนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนป้ายชื่อให้เด่นชัดและอ่านได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม

ในขณะนี้คนงานกำลังดำเนินการรื้อถอน จึงขอความกรุณาทุกท่านที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวระมัดระวัง ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินงานทีมข่าว ปชส. วิทยาเขตสงขลา จะนำมาเสนอเป็นระยะ

Photo Gallery



แหล่งข้อมูล

มหาวิทยาลัยทักษิณ. (2559). โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปการ วิทยาเขตสงขลา (ปรับปรุงส่วนหน้ามหาวิทยาลัย ระยะ
ที่ 1). สงขลา : มหาวิทยาลัยฯ. สืบค้นเมื่อ 2 ธันวาคม 2561, จาก [http://www2.tsu.ac.th/org/adminsk/
detail.php?id_list=703&aNum=20160502163833](http://www2.tsu.ac.th/org/adminsk/detail.php?id_list=703&aNum=20160502163833).

